

# คำวนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๓๒๔/ว๒๐๑๔



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี  
๓๐๐ ถนนดำเนินเกษม อำเภอเมืองเพชรบุรี  
จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ที่ ศธ ๐๔๓๒๔/ว๒๐๑๔ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง ในวรรคสอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่างและที่คาดว่าจะว่าง หากมีผู้ประสงค์จะย้ายสามารถระบุสถานศึกษาที่ประสงค์จะย้าย ไปดำรงตำแหน่งได้ทั้งสถานศึกษาว่างและสถานศึกษาที่ไม่มีตำแหน่งว่าง โดยให้ส่งคำร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณา พร้อมรายงานการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา(ความเห็น อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา) ส่งถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ กรณีส่งคำร้องขอย้ายทางไปรษณีย์ให้ถือตราประทับวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็นวันสุดท้ายในการยื่นคำร้อง รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่เว็บไซต์ <https://spmphet.go.th/> ทั้งนี้ หากพ้นกำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์ขอย้ายและจะไม่รับเอกสารใดๆ เพิ่มเติมทั้งสิ้น นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ขอเรียนว่าข้อความดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อน ในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับระยะเวลาในการส่งเอกสาร จึงขอแก้ไขข้อความและประชาสัมพันธ์ข้อมูลตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ที่ว่างและที่คาดว่าจะว่าง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ตามหนังสือที่อ้างถึง หากมีผู้ประสงค์จะย้ายสามารถระบุสถานศึกษาที่ประสงค์จะย้ายไปดำรงตำแหน่งได้ทั้งสถานศึกษาที่มีตำแหน่งว่างและสถานศึกษาที่ไม่มีตำแหน่งว่าง โดยให้ส่งคำร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ตามหนังสือ ที่อ้างถึง พร้อมรายงานการประชุม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน) ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

  
(นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

กลุ่มบริหารงานบุคคล  
โทร. ๐-๓๒๔๐ ๐๖๘๔

“เรียนดี มีความสุข”